

## MONO - ถ้าวินๆ ไม่เสีย ก็หวังสูง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ก็เคยเอามาเข้าทำเนียบตลาดอาเซียนไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้... แม้ว่าในแฟนเพจของตลาดอาเซียน จะมีเขียนๆ ถึงอาการแปลกๆ ไร่บ้าง ก็ตาม แต่รูปแบบหรือสัญญาณเดิมๆ ยังคงอยู่... แต่ก็ยังคงต้องมีหลักการ หากเกิดไม่ใช่สิ่งที่เราคาด หรือ มีการพลิกลือคอระโธดมมา ราคาหลุดนัยสำคัญที่ว่าไว้เราก็ต้องปฏิบัติตาม กฎทางเทคนิค... วันนี้ เลยเอากาฟใหญ่ๆ ที่น่าสนใจมาว่ากันซะหน่อยเลย หลังจากที่ยกก่อนหน้าได้เอาภาพในระยะสั้น หรือ ภาพของการแก๊งๆ ไร่มาว่ากันไปแล้ว... แต่หากมองภาพใหญ่จริงๆ ถ้ามองถึงความคาดหวังที่จะขึ้นไกลๆ นั้น ได้ไหม ก็ต้องตอบว่าได้ และไม่ใช่ว่าจะหุ้น MONO ตัวเดียวนะ ในหุ้นตัวอื่นๆ ถ้าจะมองยาวๆ หรือมองโอกาสการขึ้นไกลๆ ได้หรือไม่ นั่น ก็สามารถทำได้ แต่ก็ต้องใช้หลักของทางเทคนิคสำคัญๆ มาว่ากัน... ถ้าเงื่อนไข เป็นไปตามทฤษฎี หรือสัญญาณดี ๆ ที่มียังไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสหรือความน่าจะเป็น ก็มีทั้งนั้นแหละครับ... หากอยากรู้มากกว่านี้ อ่านตำราอะๆ ครับ หรือไม่ก็เข้าคอร์สอบรมต่างๆ นานา เพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น... ซึ่งเหนือเมฆก็เคยกล่าวแล้วว่า ที่ไหนก็ได้ ตามกำลังทรัพย์ของแต่ละท่าน... เก็บความรู้ไว้แะๆ แล้วเมื่อถึงเวลา ท่านจะรู้ว่าตัวของท่านเองว่า ต้องใช้แบบไหนอย่างไรที่ตัวเองถนัด... อย่างของเหนือเมฆ ที่จะมีในการอบรม ที่โครงการ UIA. นั้น ก็อาจจะเป็นอีกแนวทางที่อาจจะเอื้อประโยชน์กับลูกค้าของ UOBKH หรือแฟนคลับของตลาดอาเซียน แม้ไม่มากมาย ไม่ขึ้นเขียนหนัก แต่ก็น่าจะพออยู่รอดในตลาดนี้ได้... บางครั้ง แม้เราจะป็นนักล่าที่มีความไว แต่ค่าใหญ่ๆ อาจต้องรอเป็น

**ดูตามเกม...** ก็ต้องว่ากันไปตามกรอบ เพราะการแก๊งตัวระยะสั้นที่ออกมาในรูปแบบนี้นั้น เหมือนจะให้ตลาด หรือรายย่อยกำลังสับสน จะเอาขึ้น หรือลง... แต่เทคนิคออกทางไหน ก็คงต้องว่ากันนั้น

**แนวรับ** : ... ไม่ต่ำกว่า 4.00 น่าสน หรือ ยืน 4.10 ยิ่งดี ห้ามหลุด 3.90 พอ

**เป้าหมาย** : ... สั้น ๆ ดูที่ 4.20 แต่หากยืนระดับนี้ได้มันคง มองยาวได้ 4.7-5.0

Price Chart...(MONO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MONO...** ตามที่เคยกล่าวไว้ในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคหลักๆ หรือเครื่องมือหลักๆ นั้น หากใช้เป็น หรือเข้าใจ แล้วใช้ต้นคลอง บางครั้งก็ไม่ต้องไปหาเครื่องมืออื่นๆ เลย... Trend Line Price Pattern และ MA. แค่ 3 เรื่องนี้ หากใช้เป็นใช้เก่ง ก็เริ่มเขียนแล้ว อาจจะถึงขั้นเทพ ถ้าเอามาใช้พร้อมกัน แล้ววิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ... อย่างภาพนี้ Trend Line แค่นี้ ก็บอถึงแนวโน้มเชิงบวกแล้ว... เอา MA. ที่เหนือเมฆปรับค่าการใช้งาน แล้วตั้งชื่อว่า เส้น 3 เขียน นั้น ก็ยังดูดีอยู่.. ส่วนเรื่องของ Price Pattern นั้น จะลองมองในภาพใหญ่ก็ไม่ว่าผิดวิสัยอะไร แต่ภาพนี้ อาจจะยากสำหรับคนที่เพิ่งมือใหม่... แต่เอาเป็นว่า ถ้าไม่ต่ำกว่า 3.9 ดูดี